

TÙNG BỪNG NGÀY HỘI STEM VÀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THCS, NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN EAKAR- NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 21, 22/12/2023, Phòng GD&ĐT huyện EaKar tổ chức Ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, năm học 2023 – 2024 với sự tham gia của 19 gian trưng bày đến từ các trường THCS với những sản phẩm tiêu biểu, kết tinh tâm huyết, trí tuệ, sáng tạo của giáo viên, học sinh trong toàn huyện. Trường THCS Lương Thế Vinh đã tích cực tham gia hưởng ứng ngày hội.



Đến với ngày hội STEM của huyện, trường THCS Lương Thế Vinh mang đến thông điệp “STEM– Hành trình sáng tạo” cho thấy sự quan tâm tới việc áp dụng stem trong hoạt động dạy và học của nhà trường.

Sản phẩm: Cầu bập bênh nước thông minh cho bể cá Mini. Với sự hướng dẫn của thầy giáo: Trần Đăng Cường. Tác giả của sản phẩm này là em; BùiNguyễn Gia Như- học sinh lớp 8C; Em Tạ Ngọc Quốc Vương- học sinh lớp 9c



Trang trí gian hàng ngày hội STEM trường THCS Lương Thế Vinh



Trang trí gian hàng ngày hội STEM trường THCS Lương Thế Vinh

Sản phẩm: Điều chế xà phòng HANDMADE từ nguyên liệu tự nhiên.
Với sự hướng dẫn của thầy: Trần Khắc Tư. Tác giả 02 em: Trần Nguyễn Hiếu Ngân - lớp 9C và Nguyễn Đình Đại Lộc – 9C





Các sản phẩm đều là kết quả của những ngày miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm thực hiện với niềm đam mê khoa học của các em học sinh dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô hướng dẫn.



Tất cả các sản phẩm đều do học sinh thực hiện dưới sự định hướng, hướng dẫn của các thầy, cô giáo với các nguyên vật liệu có sẵn, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, có giá thành, chi phí thấp và tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống.



Ngày hội STEM nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học; Tạo sân chơi khoa học bổ ích, lý thú với quan điểm “học mà chơi, chơi mà học”, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học trong học sinh, là nền tảng cho những ý tưởng sáng tạo trong tương lai. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần khám phá khoa học và kỹ năng sống theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh.

Một số hình ảnh tại Ngày Hội STEM:





Xin chúc mừng thành công của ngày hội STEM huyện EaKar và những thành tích của thầy trò trường THCS Lương Thế Vinh. Hy vọng đây chính là động lực để các em học sinh sẽ ngày càng yêu thích khoa học và sáng tạo nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng./.

Tác giả: Trần Thị Mỹ

Người đăng tin: Quản trị hệ thống